

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024

**BẢN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024**  
**Khối thi đua Các cơ quan lĩnh vực văn hóa, xã hội 2**

Nhằm phát huy kết quả đạt được năm 2023, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối thi đua Các cơ quan lĩnh vực văn hóa, xã hội 2, đại diện lãnh đạo 05 cơ quan thành viên của Khối thi đua gồm: Sở Ngoại vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế thống nhất ký giao ước thi đua năm 2024; cam kết tổ chức đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2024 theo các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

2. Thi đua tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ năm 2024. Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, cơ chế để tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt hiện nay, nhất là trong cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, chất lượng nguồn nhân lực... với quan điểm “mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời”, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua năm 2023.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa- xã hội, đối ngoại. âng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; nâng cao chất lượng dân số. Chủ động phòng, chống dịch bệnh; phát hiện sớm, kịp thời không chế, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ; thúc đẩy phong trào đổi mới

sáng tạo và thi đua khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân, phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công. Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho toàn bộ hộ nghèo, hộ chính sách trong năm 2024. Quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động; tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tập trung triển khai hợp tác quốc tế cấp địa phương của tỉnh với các địa phương nước ngoài; kết nối, làm việc với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, đẩy mạnh quảng bá về tỉnh đến các đối tác nước ngoài để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vào tỉnh.

**4.** Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu quả. Tích cực chuẩn bị các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp; hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyên đổi số, tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện hiệu quả, thực chất việc xây dựng “chính quyền thân thiện”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 26- CT/TU. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và trong Khối; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của mỗi cơ quan, đơn vị.

**5.** Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương phát động; phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực gắn với các Ngày Lễ lớn của dân tộc, các sự kiện của đất nước như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Giải phóng Thủ đô; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân... phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao hơn nữa hình ảnh, vị thế của tỉnh Bắc Giang, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đến năm 2025.

**6.** Công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng dân tộc thiểu số; hộ gia đình có tinh

thần sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng, tạo sức lan toả theo Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022- 2025” của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là Bản giao ước thi đua năm 2024 của Khối thi đua Các cơ quan lĩnh vực văn hóa, xã hội 2. Khối thi đua cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua của tỉnh với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc đúng cam kết thi đua./.

**ĐẠI DIỆN SỞ NGOẠI VỤ**

**ĐẠI DIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH**

**ĐẠI DIỆN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  
VÀ DU LỊCH**

**ĐẠI DIỆN SỞ Y TẾ**

**ĐẠI DIỆN SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG  
BINH VÀ XÃ HỘI**